
 

กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี  
มติคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.ง.ส.) 

การประชุมคณะกรรมการ ก.ง.ส. ครั้งท่ี 5/2562 เมื่อวันที่ 5  พฤศจิกายน  2563   
........................................ 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

5.5 รายงานการหาผลประโยชน์จากรายได้ของมหาวิทยาลัย 
นางสุนี  พนันตา ผู้ช่วยเลขานุการน าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาว่ามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้ง

คณะกรรมการพิจารณาการหาผลประโยชน์จากรายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จากค าสั่งที่ 
3475/2560 ลงวันที่ 6 กันยายน 2560 นั้น คณะกรรมการ ฯ ประชุมประชุมครั้ งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 
21 ตุลาคม 2562 โดยที่ประชุมมีมติเกี่ยวกับการหาผลประโยชน์จากรายได้ของมหาวิทยาลัยเพ่ือเสนอ
อธิการบดีพิจารณา และรายงานให้ ก.ง.ส. ทราบ ดังนั้น เพ่ือให้เป็นตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ข้อ 15 มหาวิทยาลัย จึงน าเสนอ ก.ง.ส. 
เพ่ือทราบ  
 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. นายวิชัย จั่วแจ่มใส ผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเห็นว่าการหาผลประโยชน์จากเงินรายได้ ที่ได้รับ

จากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากนี้ได้รับผลตอบแทนที่น้อยมาก มหาวิทยาลัยควรหาแนวทางอ่ืนที่ไม่ใช่การฝากเงินกับ
ทางธนาคารเพียงอย่างเดียว เช่น การลงทุนในกองทุนต่างๆ ของธนาคาร 

2. อ.นิมิต วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า เสนอให้จัดท าตาราง
เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนที่ทางธนาคารต่าง ๆ เสนออัตราดอกเบี้ยเงินฝากแต่ละประเภทมาให้กับ
มหาวิทยาลัย เพ่ือที่จะใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจในการลงทุนของมหาวิทยาลัย 

มติที่ประชุม 
รับทราบ  

 

 
ถนัด บุญชัย 

 (ดร.ถนัด บุญชัย) 
รองอธิการบดี 

                                           กรรมการและเลขานุการ 
                                 คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน 
                                                 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.ง.ส.)  


